

Số: 2374/TTTr-UBND

Hung Yên, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn vượt thu**  
**xuất nhập khẩu năm 2013**

Hung Yên được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình tại Quyết định số 302/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2011, gồm 4 dự án thành phần; Dự án thành phần trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với tổng mức đầu tư 2.295 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng 501,8 tỷ đồng.

Xác định tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình qua địa phận tỉnh Hưng Yên là tuyến đường bộ quan trọng trong vùng lõi kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và của Tỉnh. Tỉnh Hưng Yên đã ứng trước kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng năm 2012 và năm 2013 khoảng 500 tỷ đồng; đã chỉ đạo các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, mặc dù dự án gặp khó khăn về vốn nhưng đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Hiện tại tuyến đường đã được triển khai, cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng để thi công theo đúng tiến độ đề ra. Năm 2012, địa phương đã vay tạm ứng từ Kho bạc nhà nước Trung ương 200 tỷ đồng để thực hiện việc giải phóng mặt bằng, đến nay đã giải ngân được 170 tỷ và phí phải trả trong năm 2013 là gần 4 tỷ đồng.

Mặt khác, năm 2013 mặc dù tỉnh đã rà soát các nguồn thu, nhiệm vụ chi và cân đối nguồn ngân sách địa phương hụt thu nội địa khoảng 200 tỷ đồng so với dự toán trung ương giao. Vì vậy địa phương không có nguồn trả nợ, đồng thời không đảm bảo kế hoạch chi năm 2013. Trong khi đó, riêng nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tính đến ngày 30/12/2013 đạt 1.785 tỷ đồng vượt gần 800 tỷ đồng so với dự toán trung ương giao. Đạt được kết quả trên là sự nỗ lực phấn đấu rất cao của tỉnh.

Vì vậy đề tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết

định hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên **400 tỷ đồng** (Bốn trăm tỷ đồng) từ nguồn vượt thu xuất nhập khẩu năm 2013 để hoàn trả kinh phí giải phóng mặt bằng Dự án tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên để đẩy nhanh tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Rất mong được sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ.

Xin trân trọng cảm ơn. *✓*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ Tài chính, Tổng cục HQ
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở : Tài chính; Hải quan; GTVT;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, KTTH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
CHỦ TỊCH**



*Đoãn Thế Cường*  
\_\_\_\_\_

**Đoãn Thế Cường**